



TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 9 tháng 9 năm 2022

THƯ NGỎ

Về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”

Kính gửi: Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Cục Thuế Lào Cai xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc phối hợp thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước thời gian qua, đặc biệt là việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ.

Để khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chúng tôi hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua; khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Từ quý III năm 2022, Cục Thuế tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn” cho toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền).

Đối tượng được tham gia dự thưởng “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ cá nhân người mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả hộ kinh doanh).

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng Phần mềm “Hóa đơn may mắn” trên Hệ thống cơ sở dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan Thuế, có đầy đủ thông tin của người bán và thông tin mã số thuế (MST) người mua, không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, thay thế, hóa đơn có thông tin MST người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát. Cơ sở dữ liệu hóa đơn đưa vào Phần mềm “Hóa đơn may mắn” không bao gồm các hóa đơn của người mua là các đơn vị liên quan.

Kết quả quay thưởng sẽ được công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức trao thưởng chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý (riêng quý II năm 2022, trao thưởng trước ngày 15-11-2022).

Trường hợp người bán từ chối việc xuất hóa đơn cho người mua hàng thì tổ chức, cá nhân có thể liên hệ đến Cục Thuế tỉnh Lào Cai (số điện thoại 0243820207; 0243825025) hoặc các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế để được hướng dẫn, giải quyết.

Sử dụng hóa đơn điện tử là quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Vì một nền kinh tế số tiến bộ, đề nghị các tổ chức, cá nhân tạo thói quen tiêu dùng văn minh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân!

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Dương Thị Thu Hằng

